

25-01-2024

## Sự Kiện ‘Red Table Talk’ Thúc Đẩy Sự Đoàn Kết và Hiểu Biết Giữa Các Nữ Sinh tại Trường Southwest DeKalb High

*Kỷ Niệm Ngày Thành Lập, Các Thành Viên Delta Sigma Theta Thể Hiện Sức Mạnh Của Tình Chị Em*

Không chỉ là sự khởi đầu của một năm mới, tháng Giêng tại Trường Southwest DeKalb High School đã trở thành thời điểm nuôi dưỡng tình chị em và trao quyền. Buổi tọa đàm *Red Table Talk* thường niên lần thứ hai của trường được tổ chức vào ngày 11 tháng 1 như một phần của lễ kỷ niệm Ngày Thành Lập của các hội nữ sinh và hội huynh đệ Da Đen. Trọng tâm của sự kiện này là dạy cho các nữ sinh tầm quan trọng mạnh mẽ của sự đoàn kết và hợp tác.

Được tổ chức bởi 22 thành viên Delta Sigma Theta Sorority của trường, chủ đề năm nay là *In Search of Sisterhood*, hướng dẫn các hoạt động cho 44 học sinh tham gia từ lớp 9-12. Thông qua các cuộc trò chuyện và trò chơi, học sinh đã học được về những lợi ích lâu dài khi làm việc cùng nhau với tư cách là một nhóm.

Giáo viên Tiếng Anh, Tiến Sĩ E. Yvette Walters, cho biết: “Chúng tôi muốn thực hiện một chương trình cố vấn để hỗ trợ các cô gái về các nguyên tắc của tình chị em và sự đoàn kết, đồng thời dạy các em cách làm việc cùng nhau để khiến mọi thứ trở nên tốt hơn nhiều”. “*Red Table Talk* được tạo ra để thúc đẩy tình chị em giữa các nữ sinh tại Trường Southwest DeKalb High School.”

Năm ngoái, ý tưởng tổ chức buổi tụ hội chỉ đơn giản là một sáng kiến nhằm thông báo cho học sinh về các chương trình trung học hiện có thông qua Delta Sigma Theta. Rõ ràng là có điều gì đó đặc biệt đang diễn ra. Các em được chia thành các nhóm, tham gia vào các cuộc thảo luận ý nghĩa và các trò chơi tương tác, phá bỏ rào cản và xây dựng sự gắn kết, tác động đến học sinh tham gia.

Carrington Howard, một học sinh trung học cho biết: “Đó là một trải nghiệm mở mang tầm mắt, học cách thích nghi và làm việc với những người khác nhau cũng như hiểu được tầm quan trọng của việc gạt bỏ cái tôi để làm việc nhóm”.

Ý nghĩa của sự kiện này còn vượt ra ngoài một lễ kỷ niệm hàng năm; đó là một cam kết đối với các giá trị của hội nữ sinh về tình chị em, học bổng, sự phục vụ và hoạt động xã hội.

“Việc trao quyền cho các nữ sinh là rất quan trọng, đặc biệt là vào thời điểm hiện tại. Đó là việc dạy các em dựa vào nhau vượt qua những thăng trầm, nuôi dưỡng một cộng đồng hỗ trợ”, Tiến Sĩ Walters giải thích.

Cố vấn trường học Imani Handy đồng tình: “Sự kiện này là cách chúng tôi đền đáp, tập trung vào giáo dục và cộng đồng”.

Như quý vị có thể thấy, sự kiện “*Red Table Talk*” tại Trường Southwest DeKalb High School đã trở thành một điều gì đó không chỉ đơn thuần là một sự kiện. Sự kiện này nhanh chóng trở thành bài học hàng năm về sự đoàn kết, tôn vinh sự đa dạng và là minh chứng cho sức mạnh của tình chị em. Các bài học có thể giúp hướng dẫn các em vượt qua những thăng trầm của cuộc sống.